



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน
๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'มศว'ล้นปี2555รับตรงเอง-เมินสกอ. ชี้สอบร่วมปิดกั้นเด็กด้อยโอกาส-เพิ่มความเหลื่อมล้ำ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มศว อยู่ระหว่างเปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 โดยรับจำนวน
2,756 คน และจะรับจากการยื่นคะแนนแอดมิชชันกลางจำนวน 1,556 คน ทั้งนี้ การสอบตรงจะใช้
ข้อสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานเพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความสามารถจะเรียนระดับปริญญาตรีได้
หรือไม่ โดยใช้ข้อสอบแอดติจูด เทสต์ ซึ่ง มศว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ข้อสอบนี้ในการสอบ
คัดเลือกแบบสอบตรง โดยใช้มานานกว่า 30 ปีแล้ว ส่วนวิชาการก็ต้องสอบเช่นกัน หากแต่จะแยก
สอบตามสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกสอบ ส่วนสาขาไหนที่ต้องวัดความรู้ความสามารถที่ลึกลงไป
เจ้าของสาขา หรือคณะก็มีข้อสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนตามที่สาขาหรือคณะต้องการ นอกจากนี้
มศว ยังคัดเลือกเด็กโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และครอบครัวเด็กด้อยโอกาส เด็กชายขอบ
หรือชนกลุ่มน้อยที่เข้าเรียนเพื่อนำความรู้กลับไปดูแลท้องถิ่น

รศ.ดร.ชาญวิทย์ กล่าวว่า ขอยืนยันนโยบายว่า มศว.จะยังสอบคัดเลือกด้วยการรับตรง
และไม่ขอรับตรงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งให้สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทศ. รับผิดชอบออกข้อสอบ เนื่องจาก มศว เห็นว่าการ
รับตรง จะทำให้สถาบันแต่ละแห่งสามารถรับเด็กได้ตรงตามความต้องการ และตรงกับนโยบาย

เป้าหมายและพันธกิจต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้เข้าเรียนในโครงการ บัณฑิตคืนถิ่น หรือโครงการวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

"การจัดสอบตรงร่วมกันจะทำให้เด็กบางกลุ่มขาดโอกาสทันที เด็กชายขอบ ชนกลุ่มน้อย เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ จะถูกสกัดออกไปและแทบไม่มีโอกาสเข้าสู่การศึกษาเลย การจะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะกระบวนการที่สทศ.จะจัดสอบ วัดเด็กเพียงแค่ว่าความรู้คือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาใน 7 กลุ่มวิชาหลัก ส่วนที่ระบุว่า การจัดสอบตรงร่วมกันจะแก้ปัญหาเด็กตระเวนสอบหลายที่ ก็ควร ตั้งศูนย์เคลียร์ริงเฮาส์คอยดูว่าเด็กสอบได้ที่ไหน เมื่อเด็กไปรายงานตัวแล้วก็ตัดชื่อออก และการตระเวนสอบก็มีเพียง เด็กบางกลุ่มเท่านั้น แต่การแก้ปัญหา กลับตัดโอกาสเด็กอีกจำนวนมาก ทุกวันนี้การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มี 2 ระบบก็น่าจะเพียงพอแล้วคือการสอบตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยและระบบแอดมิชชั่นกลาง"

รศ.ดร.ชาญวิทย์ กล่าว